

BỘ Y TẾ
VĂN PHÒNG BỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /VPB9
V/v đề nghị báo giá thực hiện các
gói thầu hoạt động “Truyền thông
về công tác y tế”

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Kính gửi:

Văn phòng Bộ Y tế đang chuẩn bị thực hiện một số gói thầu hoạt động “Truyền thông về công tác y tế” năm 2023, cụ thể như sau:

1. **Gói số 01:** Truyền thông về công tác y tế và chính sách công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trên Kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam. *(chi tiết theo Phụ lục 01).*

2. **Gói số 02:** Truyền thông về công tác y tế trên Kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam. *(chi tiết theo Phụ lục 02).*

3. **Gói số 04:** Truyền thông về công tác y tế trên Kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam. *(chi tiết theo Phụ lục 04).*

4. **Gói số 06:** Truyền thông về công tác y tế trên Ban Văn hóa - Xã hội (VOV2) - Đài Tiếng nói Việt Nam. *(chi tiết theo Phụ lục 06).*

5. **Gói số 07:** Truyền thông về công tác y tế trên Kênh VOV Giao thông (VOVGT) - Đài Tiếng nói Việt Nam. *(chi tiết theo Phụ lục 07).*

6. **Gói số 09:** Truyền thông về công tác y tế trên Kênh VTC 1 - Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC. *(chi tiết theo Phụ lục 09).*

7. **Gói số 10:** Truyền thông về công tác y tế trên Kênh VTC 14 - Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC. *(chi tiết theo Phụ lục 10).*

8. **Gói số 12:** Truyền thông về công tác y tế trên Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam. *(chi tiết theo Phụ lục 12).*

9. **Gói số 13:** Truyền thông về công tác y tế và chính sách công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trên Truyền hình thông tấn. *(chi tiết theo Phụ lục 13).*

10. **Gói số 18:** Truyền thông về công tác y tế và chính sách công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam. *(chi tiết theo Phụ lục 18).*

11. **Gói số 21:** Truyền thông về công tác y tế và chính sách công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trên Báo Nhân dân. *(chi tiết theo Phụ lục 21).*

12. **Gói số 22:** Truyền thông về công tác y tế trên Truyền hình Nhân dân. *(chi tiết theo Phụ lục 22).*

Kính mời các đơn vị có đủ năng lực thực hiện các gói thầu nêu trên xin gửi báo giá về địa chỉ: Văn phòng Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội trước **16h30 ngày 13/10/2023**. Báo giá bao gồm đầy đủ thông tin theo yêu cầu tại các phụ lục của công văn, đơn giá trên báo giá phải bao gồm đầy đủ phí, thuế và hiệu lực của báo giá có giá trị ít nhất 60 ngày kể từ ngày gửi.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chánh Văn phòng Bộ (để b/c);
- Phó Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Anh Tuấn;
- Lưu: VT, VPB9.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ**

Hoàng Thị Thơm

PHỤ LỤC 01

GÓI THẦU SỐ 01: Truyền thông về công tác y tế và chính sách công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trên Kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam (Kèm theo công văn số /VPB9 ngày tháng năm 2023)

TT	Nội dung truyền thông	Số lượng	Yêu cầu	Kết quả đầu ra
1	<p>Truyền thông về công tác y tế trên Kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, nội dung xây dựng, sản xuất và phát sóng các phóng sự với chủ đề cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Xây dựng, sản xuất và phát sóng phóng sự 01 chủ đề: Truyền thông về chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em.- Xây dựng, sản xuất và phát sóng phóng sự 02 chủ đề: Truyền thông về tăng cường y tế cơ sở.- Xây dựng, sản xuất và phát sóng phóng sự 03 chủ đề: Truyền thông về phòng, chống dịch bệnh.- Xây dựng, sản xuất và phát sóng phóng sự 04 chủ đề: Truyền thông về an toàn thực phẩm.- Xây dựng, sản xuất và phát sóng phóng sự 05 chủ đề: Truyền thông về nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.- Xây dựng, sản xuất và phát sóng phóng sự 06 chủ đề: Truyền thông về chuyển đổi số trong y tế.	06 phóng sự	<p>Mỗi phóng sự phải đảm bảo các yêu cầu cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thời lượng: Khoảng 02-03 phút/phóng sự.- Khung giờ phát sóng dự kiến: 11h00-13h00, 18h00-20h00.- Tần suất phát sóng: 01 lần/01 phóng sự.- Thời gian thực hiện và phát sóng: Quý III-IV/2023.- Kênh phát sóng: Kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.	06 phóng sự được xây dựng, sản xuất và phát sóng trên Kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.
2	<p>Truyền thông về chính sách công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân Kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Xây dựng, sản xuất và phát sóng 01 Tọa đàm truyền hình với nội dung về: Những quy định mới trong Nghị định hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh.- 04 phóng sự phát trong tọa đàm với nội dung về:	01 Tọa đàm và 04 phóng sự	<p>Tọa đàm và phóng sự phải đảm bảo các yêu cầu cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thời lượng: khoảng 25-30 phút/Tọa đàm và khoảng 02-03 phút/phóng sự.- Khung giờ phát sóng dự kiến: 11h00-13h00, 18h00-20h00.- Tần suất phát sóng: 01 lần/01 phóng sự.- Thời gian thực hiện và phát sóng: Quý III-IV/2023.	01 Tọa đàm và 04 phóng sự được xây dựng, sản xuất và phát sóng trên Kênh VTV1, Đài Truyền

	<p>+ Phóng sự 01 chủ đề: Những điểm mới của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.</p> <p>+ Phóng sự 02 chủ đề: Những điểm mới của Nghị định hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh.</p> <p>+ Phóng sự 03 chủ đề: Tháo gỡ những vướng mắc về hành lang pháp lý trong Nghị định hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh.</p> <p>+ Phóng sự 04 chủ đề: Tháo gỡ những vướng mắc về quy định mua sắm, đấu thầu trong y tế.</p>		<p>hình Việt Nam.</p>
3	<p>Truyền thông về công tác y tế trên Kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam</p>	<p>1.Yêu cầu khác của gói thầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kịch bản các sản phẩm truyền thông phải được chủ đầu tư hoặc người được chủ đầu tư ủy quyền phê duyệt chuyên môn trước khi sản xuất để đảm bảo tính nhất quán và chính xác. - Chất lượng nội dung sản phẩm: Tất cả các sản phẩm truyền thông phải được chủ đầu tư hoặc người được chủ đầu tư ủy quyền kiểm duyệt trước khi phát sóng. - Nghiệm thu sản phẩm: Sản phẩm phải được chủ đầu tư hoặc người được chủ đầu tư ủy quyền nghiệm thu trước khi phát sóng. - Tất cả các sản phẩm truyền thông của gói thầu thuộc bản quyền của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư được quyền sử dụng các sản phẩm truyền thông để đăng với mục đích truyền thông khác. - Nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho bên mời thầu lịch phát sóng chương trình trước ít nhất 01 ngày và gửi đường link đài truyền hình đã phát sóng chương trình cho bên mời thầu sau khi chương trình được phát sóng. 	

		<p>- Bàn giao sản phẩm: Sản phẩm sau khi được nghiệm thu, phát sóng cần được sao chép sang ít nhất 03 đĩa DVD hoặc USB chuyển lại cho bên mời thầu lưu giữ và sử dụng trong các hoạt động truyền thông khác.</p> <p>- Chất lượng: Được sản xuất bằng công nghệ hiện đại, chất lượng full HD, âm thanh trung thực, hình ảnh rõ nét, đảm bảo đủ tiêu chuẩn phát sóng của Đài truyền hình Việt Nam.</p> <p>2. Nhân lực chủ chốt của gói thầu: Nhà thầu phải đáp ứng tất cả các yêu cầu về nhân sự chủ chốt như sau:</p> <p>- <i>Biên tập viên:</i> 01 cán bộ tốt nghiệp đại học trở lên trong lĩnh vực báo chí, truyền hình, điện ảnh, có số năm kinh nghiệm tối thiểu (Theo bằng ĐH) 05 năm trở lên; Kinh nghiệm trong các công việc tương tự 03 năm trở lên.</p> <p>- <i>Đạo diễn:</i> 01 cán bộ tốt nghiệp đại học trở lên trong lĩnh vực báo chí, truyền hình, điện ảnh, có số năm kinh nghiệm tối thiểu (Theo bằng ĐH) 05 năm trở lên; Kinh nghiệm trong các công việc tương tự 03 năm trở lên.</p> <p>3. Yêu cầu về cơ sở vật chất thiết bị: Nhà thầu phải có máy quay phim chuyên dụng hình ảnh full HD, độ phân giải đạt 4K: tối thiểu 01 chiếc.</p>	
--	--	---	--

PHỤ LỤC 02
GÓI THẦU SỐ 02: Truyền thông về công tác y tế
trên Kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam
(Kèm theo công văn số /VPB9 ngày tháng năm 2023)

TT	Nội dung truyền thông	Số lượng	Yêu cầu	Kết quả đầu ra
1	<p>Truyền thông về công tác y tế trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam, nội dung cụ thể như sau:</p> <p>- Xây dựng, sản xuất và phát sóng Tọa đàm 01 với chủ đề:</p> <p>+ Nội dung tọa đàm: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.</p> <p>+ Nội dung 02 phóng sự được xây dựng, sản xuất và phát sóng trong tọa đàm: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến Trung ương/tỉnh.</p> <p>- Xây dựng, sản xuất và phát sóng Tọa đàm 02 với chủ đề:</p> <p>+ Nội dung tọa đàm: Truyền thông về công tác phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác phù hợp trong tình hình mới</p> <p>-Nội dung 02 phóng sự được xây dựng, sản xuất và phát sóng trong tọa đàm: Công tác phòng chống COVID-19 hoặc các dịch bệnh khác tại các cơ sở y tế</p>	<p>02 Tọa đàm và 04 phóng sự trong Tọa đàm (02 phóng sự/ Tọa đàm)</p>	<p>Mỗi tọa đàm và phóng sự được xây dựng, sản xuất và phát sóng phải đảm bảo các yêu cầu cụ thể như sau:</p> <p>- Thời lượng: Khoảng 25-30 phút/Tọa đàm; phóng sự phát trong tọa đàm thời lượng khoảng 2,5 phút/phóng sự.</p> <p>- Khung giờ phát sóng dự kiến: 12h00-14h00, 20h00-22h00.</p> <p>- Tần suất phát sóng: 01 lần/Tọa đàm.</p> <p>- Thời gian thực hiện và phát sóng: Quý III-IV/2023.</p> <p>- Kênh phát sóng: kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam.</p>	<p>02 Tọa đàm và 04 phóng sự phát trong Tọa đàm (02 phóng sự/Tọa đàm) được xây dựng, sản xuất và phát sóng trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam</p>

PHỤ LỤC 03
GÓI THẦU SỐ 04: Truyền thông về công tác y tế
trên Kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam
(Kèm theo công văn số /VPB9 ngày tháng năm 2023)

TT	Nội dung truyền thông	Số lượng	Yêu cầu	Kết quả đầu ra
1	<p>Truyền thông về công tác y tế trên Kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam, nội dung cụ thể các phóng sự như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng, sản xuất và phát sóng phóng sự 1 với chủ đề: Truyền thông về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) - Xây dựng, sản xuất và phát sóng phóng sự 2 với chủ đề: Truyền thông về công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm - Xây dựng, sản xuất và phát sóng phóng sự 3 với chủ đề: Biểu dương các cá nhân tiêu biểu xuất sắc tuyến cơ sở trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân - Xây dựng, sản xuất và phát sóng phóng sự 4 với chủ đề: Truyền thông về thành tựu áp dụng trong công tác khám chữa bệnh góp phần nâng cao vị thế, vai trò của y tế Việt Nam - Xây dựng, sản xuất và phát sóng phóng sự 5 với chủ đề: Truyền thông về công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả - Xây dựng, sản xuất và phát sóng phóng sự 6 với chủ đề: Vai trò của y tế cơ sở trong khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho người dân. 	06 phóng sự	<p>Mỗi phóng sự được xây dựng, sản xuất và phát sóng phải đảm bảo các yêu cầu cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời lượng: Khoảng 03-05 phút/phóng sự. - Khung giờ phát sóng dự kiến: 15h00-19h00. - Tần suất phát sóng: 01 lần/01 phóng sự. - Thời gian thực hiện và phát sóng: Quý III-IV/2023. - Kênh phát sóng: Kênh VTV8 - Đài Truyền hình Việt Nam. 	<p>06 phóng sự được xây dựng, sản xuất và phát sóng trên Kênh VTV8</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đài Truyền hình Việt Nam.

PHỤ LỤC 04
GÓI THẦU SỐ 06: Truyền thông về công tác y tế
trên Ban Văn hóa - Xã hội (VOV2) - Đài Tiếng nói Việt Nam
(Kèm theo công văn số /VPB9 ngày tháng năm 2023)

TT	Nội dung truyền thông	Số lượng	Yêu cầu	Kết quả đầu ra
1	<p>Truyền thông về công tác y tế trên Ban Văn hóa - Xã hội (VOV2) - Đài Tiếng nói Việt Nam, nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng, sản xuất và phát sóng 09 Chương trình chuyên đề với nội dung về: <ul style="list-style-type: none"> + Xây dựng, sản xuất và phát sóng Chương trình chuyên đề 1 với chủ đề: Kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm + Xây dựng, sản xuất và phát sóng Chương trình chuyên đề 2 với chủ đề: Tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao năng lực điều trị ở tất cả các tuyến; + Xây dựng, sản xuất và phát sóng Chương trình chuyên đề 3 với chủ đề: Nỗ lực khắc phục vấn đề thiếu thuốc, trang thiết bị y tế. + Xây dựng, sản xuất và phát sóng Chương trình chuyên đề 4 với chủ đề: Phòng chống các bệnh mạn tính + Xây dựng, sản xuất và phát sóng Chương trình chuyên đề 5 với chủ đề: Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế + Xây dựng, sản xuất và phát sóng Chương trình chuyên đề 6 với chủ đề: Giải pháp duy trì bền vững và hướng tới BHYT toàn dân + Xây dựng, sản xuất và phát sóng Chương trình chuyên đề 7 với chủ đề: Các can thiệp để hạ thấp tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em vùng khó khăn. + Xây dựng, sản xuất và phát sóng Chương trình chuyên đề 8 với chủ đề: Giải pháp để ngăn chặn tình trạng thừa cân, béo phì hiện nay 	<p>09 chương trình chuyên đề và 02 chương trình tọa đàm trực tiếp</p>	<p>Mỗi chương trình chuyên đề và chương trình tọa đàm trực tiếp được xây dựng, sản xuất và phát sóng phải đảm bảo các yêu cầu cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời lượng: <ul style="list-style-type: none"> + Chương trình chuyên đề: Khoảng 08-09 phút/chương trình + Chương trình tọa đàm trực tiếp: Khoảng 24-25 phút/tọa đàm - Khung giờ phát sóng dự kiến: <ul style="list-style-type: none"> + Chương trình chuyên đề: 6h10-6h20. + Chương trình tọa đàm trực tiếp: 11h-11h30 - Tần suất phát sóng: mỗi chương trình chuyên đề hoặc chương trình tọa đàm trực tiếp phát sóng 01 lần - Thời gian thực hiện và phát sóng: Quý III-IV/2023. - Kênh phát sóng: Kênh VOV2 - Đài Tiếng nói Việt Nam. 	<p>09 chương trình chuyên đề và 02 chương trình tọa đàm trực tiếp được xây dựng, sản xuất và phát sóng trên Kênh VOV2 - Đài Tiếng nói Việt Nam.</p>

<p>+ Xây dựng, sản xuất và phát sóng Chương trình chuyên đề 9 với chủ đề: Các can thiệp làm giảm tỷ suất tử vong mẹ và trẻ em dưới 1 tuổi</p> <p>- Xây dựng, sản xuất và phát sóng 02 chương trình tọa đàm trực tiếp với chủ đề về:</p> <p>+ Xây dựng, sản xuất và phát sóng Tọa đàm 1 với chủ đề: Truyền thông về công tác phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác phù hợp trong tình hình mới;</p> <p>+ Xây dựng, sản xuất và phát sóng Tọa đàm 2 với chủ đề: Phát triển y tế cơ sở trong tình hình mới</p>			
---	--	--	--

PHỤ LỤC 05
GÓI THẦU SỐ 07: Truyền thông về công tác y tế
trên Kênh VOV Giao thông (VOVGT) - Đài Tiếng nói Việt Nam
(Kèm theo công văn số /VPB9 ngày tháng năm 2023)

TT	Nội dung truyền thông	Số lượng	Yêu cầu	Kết quả đầu ra
1	<p>Truyền thông về công tác y tế trên Kênh VOV Giao thông (VOVGT) - Đài Tiếng nói Việt Nam, nội dung tuyên truyền cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tăng cường truyền thông về những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở các cấp, cơ quan, đơn vị ngành Y tế trên cơ sở bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, pháp luật của nhà nước; - Tập trung truyền thông về các chính sách mới được ban hành: Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Nghị quyết số 80/2023/QH15 của Quốc hội; Nghị định số 095/NĐ-CP ngày 15/11/2022, Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 05/11/2022 của Chính phủ, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 098/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và các văn bản về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân khác. - Truyền thông về công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đề xuất các chính sách nâng cao chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế theo đúng tinh thần Nghị quyết số 46-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; - Tiếp tục tập trung truyền thông về công tác phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác phù hợp trong tình hình mới; - Truyền thông giáo dục y đức, y nghiệp, phát động, triển khai phong trào thi đua yêu nước, rèn luyện y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, 	33 bản tin	<p>Mỗi bản tin được xây dựng, sản xuất và phát sóng phải đảm bảo các yêu cầu cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thể loại: Bản tin - Thời lượng 03-05 phút/bản tin - Tần xuất phát sóng: phát sóng 01 lần/bản tin - Thời gian đăng tải: Quý III+IV/2023 - Đăng tải trên: Kênh VOV Giao thông (VOVGT) - Đài Tiếng nói Việt Nam 	33 bản tin được xây dựng, sản xuất và phát sóng trên Kênh VOV Giao thông (VOVGT) - Đài Tiếng nói Việt Nam

<p>nghiệp vụ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, nhân viên y tế.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tăng cường truyền thông và biểu dương, nhân rộng các tập thể điển hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, người tốt việc tốt trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đặc biệt quan tâm khen thưởng những người lao động, người làm trực tiếp tại các cơ sở y tế; - Truyền thông về các thành tựu, tiến bộ y học của ngành y tế trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của y tế Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. - Truyền thông về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, năng lực quản trị bệnh viện; cải cách thủ tục hành chính; an toàn thực phẩm; quản lý môi trường y tế; quản lý dược; quản lý trang thiết bị y tế; bảo hiểm y tế; dân số; sức khỏe bà mẹ và trẻ em; đổi mới giáo dục và đào tạo nhân lực y tế; ứng dụng công nghệ khoa học hiện đại trong nghiên cứu và điều trị y khoa; ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế; truyền thông về vai trò của Y học cổ truyền trong công tác khám, chữa bệnh hiện nay... - Và các nội dung hoạt động về lĩnh vực y tế khác. 			
---	--	--	--

PHỤ LỤC 06
GÓI THẦU SỐ 09: Truyền thông về công tác y tế
trên Kênh VTC 1 - Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC
(Kèm theo công văn số /VPB9 ngày tháng năm 2023)

TT	Nội dung truyền thông	Số lượng	Yêu cầu	Kết quả đầu ra
1	<p>Truyền thông về công tác y tế trên Kênh VTC 1 - Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, nội dung cụ thể của 05 phóng sự và 02 toạ đàm như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng, sản xuất và phát sóng 05 phóng sự với nội dung: <ul style="list-style-type: none"> + Xây dựng, sản xuất và phát sóng Phóng sự 1 với chủ đề: Bài toán nhân lực cho ngành y tế trong tình hình hiện nay + Xây dựng, sản xuất và phát sóng Phóng sự 2 với chủ đề: Nỗ lực các giải pháp để phòng, chống, dịch bệnh trên cả nước; + Xây dựng, sản xuất và phát sóng Phóng sự 3 với chủ đề: Y tế cơ sở những giải pháp để phát triển bền vững + Xây dựng, sản xuất và phát sóng Phóng sự 4 với chủ đề: Đảm bảo phương tiện điều trị, Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân + Xây dựng, sản xuất và phát sóng Phóng sự 5 với chủ đề: Thành tựu y khoa Việt Nam trong khám bệnh, chữa bệnh - Xây dựng, sản xuất và phát sóng 02 toạ đàm với các chủ đề sau đây: <ul style="list-style-type: none"> + Xây dựng, sản xuất và phát sóng Toạ đàm 1 với chủ đề: Ứng dụng Kỹ thuật mới trong nghiên cứu điều trị bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh. + Xây dựng, sản xuất và phát sóng Toạ đàm 2 với chủ đề: Y tế cơ sở cánh tay nối dài nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân 	05 phóng sự và 02 toạ đàm	<p>Mỗi phóng sự và toạ đàm phải được xây dựng, sản xuất và phát sóng đảm bảo các yêu cầu cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời lượng: <ul style="list-style-type: none"> + Phóng sự: Khoảng 02-03 phút/phóng sự + Toạ đàm: Khoảng 15-20 phút/toạ đàm - Khung giờ phát sóng dự kiến: <ul style="list-style-type: none"> + Phóng sự: 18h00-20h00 + Toạ đàm: 9h00-11h00 - Tần suất phát sóng: Mỗi phóng sự, toạ đàm phát sóng 01 lần - Thời gian thực hiện và phát sóng: Quý III-IV/2023. - Kênh phát sóng: Kênh VTC 1 - Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC 	05 phóng sự và 02 toạ đàm được xây dựng, sản xuất và phát sóng trên Kênh VTC 1 - Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC

PHỤ LỤC 07
GÓI THẦU SỐ 10: Truyền thông về công tác y tế
trên Kênh VTC 14 - Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC
(Kèm theo công văn số /VPB9 ngày tháng năm 2023)

TT	Nội dung truyền thông	Số lượng	Yêu cầu	Kết quả đầu ra
1	<p>Truyền thông về công tác y tế trên Kênh VTC 14 - Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, nội dung Tọa đàm cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng, sản xuất và phát sóng Tọa đàm với chủ đề: Truyền thông về hiệu quả công tác truyền thông trong sự phát triển của ngành y tế. - Xây dựng, sản xuất Phóng sự phát trong Tọa đàm có nội dung về: Thực hiện công tác truyền thông trong Bộ Y tế và các cơ sở y tế. 	01 Tọa đàm và 02 phóng sự trong Tọa đàm	<p>Mỗi Tọa đàm phải đảm bảo các yêu cầu cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời lượng: Khoảng 25-30 phút/Tọa đàm; phóng sự phát trong tọa đàm thời lượng khoảng 2,5 phút/phóng sự. - Khung giờ phát sóng dự kiến: 14h00-16h00, 19h00-21h00. - Tần suất phát sóng: 01 lần/01 Tọa đàm. - Thời gian thực hiện và phát sóng: Quý III-IV/2023. - Kênh phát sóng: Kênh VTC 14 - Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC. 	01 Tọa đàm và 02 phóng sự trong Tọa đàm được xây dựng, sản xuất và phát sóng trên Kênh VTC 14 - Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC.

PHỤ LỤC 08
GÓI THẦU SỐ 12: Truyền thông về công tác y tế
trên Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam
(Kèm theo công văn số /VPB9 ngày tháng năm 2023)

TT	Nội dung truyền thông	Số lượng	Yêu cầu	Kết quả đầu ra
1	<p>Truyền thông về công tác y tế trên Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam, nội dung cụ thể các phóng sự như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng, sản xuất và phát sóng Phóng sự 1 với chủ đề: Tăng cường công tác phòng, chống, dịch nâng cao sức khỏe cho người dân - Xây dựng, sản xuất và phát sóng Phóng sự 2 với chủ đề: Đẩy mạnh công tác Y tế cơ sở góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho người dân. - Xây dựng, sản xuất và phát sóng Phóng sự 3 với chủ đề: Biểu dương các y, bác sĩ, thầy thuốc ưu tú, thầy thuốc nhân dân tiêu biểu trong công tác khám bệnh, chữa bệnh - Xây dựng, sản xuất và phát sóng Phóng sự 4 với chủ đề: Truyền thông thành tựu, tiến bộ y học của ngành y tế đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh trong tình hình hiện nay - Xây dựng, sản xuất và phát sóng Phóng sự 5 với chủ đề: Giải pháp để không ngừng Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đáp ứng sự hài lòng của bệnh nhân - Xây dựng, sản xuất và phát sóng Phóng sự 6 với chủ đề: Phát triển y học cổ truyền trong điều trị chăm sóc bệnh nhân 	06 phóng sự	<p>Mỗi phóng sự được xây dựng, sản xuất và phát sóng phải đảm bảo các yêu cầu cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời lượng: Khoảng 03-05 phút/phóng sự. - Khung giờ phát sóng dự kiến: Phát sóng trong khung giờ Bản tin Nhịp sống hôm nay: + Trưa 11h30-12h + Tối 18h00-18h30 - Tần suất phát sóng: 01 lần/01 phóng sự. - Thời gian thực hiện và phát sóng: Quý III-IV/2023. - Kênh phát sóng: Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam 	06 phóng sự được xây dựng, sản xuất và phát sóng trên Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam

PHỤ LỤC 09

GÓI THẦU SỐ 13: Truyền thông về công tác y tế và chính sách công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trên Truyền hình thông tấn
(Kèm theo công văn số /VPB9 ngày tháng năm 2023)

TT	Nội dung truyền thông	Số lượng	Yêu cầu	Kết quả đầu ra
1	<p>Truyền thông về công tác y tế trên Truyền hình thông tấn - Thông tấn xã Việt Nam, nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 06 phóng sự được xây dựng, sản xuất và phát sóng gồm các chủ đề: + Xây dựng, sản xuất và phát sóng Phóng sự 1 với chủ đề: Thành tựu, tiến bộ y học của ngành y tế trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân + Xây dựng, sản xuất và phát sóng Phóng sự 2 với chủ đề: Vai trò của Y học cổ truyền trong công tác khám, chữa bệnh hiện nay + Xây dựng, sản xuất và phát sóng Phóng sự 3 với chủ đề: Biểu dương các cá nhân tiêu biểu xuất sắc tuyến cơ sở trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân + Xây dựng, sản xuất và phát sóng Phóng sự 4 với chủ đề: Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế + Xây dựng, sản xuất và phát sóng Phóng sự 5 với chủ đề: Công tác phòng chống dịch bệnh + Xây dựng, sản xuất và phát sóng Phóng sự 6 với chủ đề: Ứng dụng Kỹ thuật mới trong nghiên cứu điều trị bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh - Xây dựng, sản xuất và phát sóng 01 Toạ đàm với chủ đề: Phát triển y 	06 phóng sự và 01 toạ đàm	<p>Mỗi phóng sự và toạ đàm phải được xây dựng, sản xuất và phát sóng đảm bảo các yêu cầu cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời lượng: + Phóng sự: Khoảng 02-03 phút/phóng sự. + Toạ đàm: Khoảng 15-20 phút/chương trình - Khung giờ phát sóng dự kiến: + Khung giờ phóng sự: 18-22h + Khung giờ toạ đàm: 20-22h - Tần suất phát sóng: 01 lần. - Thời gian thực hiện và phát sóng: Quý III-IV/2023. - Kênh phát sóng: Truyền hình thông tấn - Thông tấn xã Việt Nam. 	06 phóng sự và 01 toạ đàm được xây dựng, sản xuất và phát sóng trên Truyền hình thông tấn - Thông tấn xã Việt Nam

TT	Nội dung truyền thông	Số lượng	Yêu cầu	Kết quả đầu ra
	tế cơ sở trong tình hình mới, những đột phá trong chăm sóc sức khỏe tại y tế cơ sở.			
2	<p>Truyền thông về chính sách công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trên Truyền hình thông tấn - Thông tấn xã Việt Nam, nội dung cụ thể như sau:</p> <p>- Xây dựng, sản xuất và phát sóng 01 tọa đàm với chủ đề: Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi – Lấy người bệnh làm trung tâm</p> <p>- Xây dựng, sản xuất 06 phóng sự phát trong tọa đàm với chủ đề: Những điểm mới trong Luật BHYT sửa đổi; Hướng tới sự hài lòng người bệnh; Giải pháp nâng cao chất lượng tại các cơ sở y tế; Cơ chế tự chủ của các cơ sở khám chữa bệnh – Được quyết định giá dịch vụ y tế; Đầu tư thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân theo phương thức đối tác công tư để thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh...</p>	01 tọa đàm và 06 phóng sự trong tọa đàm	<p>Mỗi phóng sự và tọa đàm phải được xây dựng, sản xuất và phát sóng đảm bảo các yêu cầu cụ thể như sau:</p> <p>- Thời lượng: + Tọa đàm: Khoảng 15-20 phút/tọa đàm + Phóng sự trong tọa đàm: Khoảng 02-03 phút/phóng sự</p> <p>- Khung giờ phát sóng dự kiến: 17h-22h</p> <p>- Tần suất phát sóng: 01 lần/tọa đàm và phóng sự phát trong tọa đàm</p> <p>- Thời gian thực hiện và phát sóng: Quý III-IV/2023.</p> <p>- Kênh phát sóng: Truyền hình thông tấn - Thông tấn xã Việt Nam</p>	01 tọa đàm và 06 phóng sự phát trong tọa đàm được xây dựng, sản xuất và phát sóng trên Truyền hình thông tấn - Thông tấn xã Việt Nam
3	Truyền thông về công tác y tế trên Truyền hình thông tấn - Thông tấn xã Việt Nam		<p>1. Yêu cầu khác của gói thầu:</p> <p>- Kịch bản các sản phẩm truyền thông phải được chủ đầu tư hoặc người được chủ đầu tư ủy quyền phê duyệt chuyên môn trước khi sản xuất để đảm bảo tính nhất quán và chính xác.</p> <p>- Chất lượng nội dung sản phẩm: Tất cả các sản phẩm truyền thông phải được chủ đầu tư hoặc người được chủ đầu tư ủy quyền kiểm duyệt trước khi phát sóng.</p>	

TT	Nội dung truyền thông	Số lượng	Yêu cầu	Kết quả đầu ra
			<p>- Nghiệm thu sản phẩm: Sản phẩm phải được chủ đầu tư hoặc người được chủ đầu tư ủy quyền nghiệm thu trước khi phát sóng.</p> <p>- Tất cả các sản phẩm truyền thông của gói thầu thuộc bản quyền của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư được quyền sử dụng các sản phẩm truyền thông để đăng với mục đích truyền thông khác.</p> <p>- Nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho bên mời thầu lịch phát sóng sản phẩm trước ít nhất 01 ngày và gửi đường link đài truyền hình đã phát sóng chương trình cho bên mời thầu sau khi sản phẩm được phát sóng.</p> <p>- Bàn giao sản phẩm: Sản phẩm sau khi được nghiệm thu, phát sóng cần được sao chép sang ít nhất 03 đĩa DVD hoặc USB chuyển lại cho bên mời thầu lưu giữ và sử dụng trong các hoạt động truyền thông khác.</p> <p>- Chất lượng: Được sản xuất bằng công nghệ hiện đại, chất lượng full HD, âm thanh trung thực, hình ảnh rõ nét, đảm bảo đủ tiêu chuẩn phát sóng của Truyền hình Thông tấn.</p> <p>2. Nhân lực chủ chốt của gói thầu: Nhà thầu phải đáp ứng tất cả các yêu cầu về nhân sự chủ chốt như sau:</p> <p>- <i>Biên tập viên:</i> 01 cán bộ tốt nghiệp đại học trở lên trong lĩnh vực báo chí, truyền hình, điện ảnh, có số năm kinh nghiệm tối thiểu (Theo bằng ĐH) 05 năm trở lên; Kinh nghiệm trong các công việc tương tự 03 năm trở lên</p> <p>- <i>Đạo diễn:</i> 01 cán bộ tốt nghiệp đại học trở lên trong lĩnh vực báo chí, truyền hình, điện ảnh, có số năm kinh nghiệm tối thiểu</p>	

TT	Nội dung truyền thông	Số lượng	Yêu cầu	Kết quả đầu ra
			<p>(Theo bằng ĐH) 05 năm trở lên; Kinh nghiệm trong các công việc tương tự 03 năm trở lên</p> <p>3. Yêu cầu về cơ sở vật chất thiết bị: Nhà thầu phải có máy quay phim chuyên dụng hình ảnh full HD, độ phân giải đạt 4K: tối thiểu 01 chiếc.</p>	

PHỤ LỤC 10

GÓI THẦU SỐ 18: Truyền thông về công tác y tế và chính sách công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam
(Kèm theo công văn số /VPB9 ngày tháng năm 2023)

TT	Nội dung truyền thông	Số lượng	Yêu cầu	Kết quả đầu ra
1	<p>Truyền thông về công tác y tế trên Truyền hình Quốc hội, nội dung cụ thể như sau:</p> <p>- 02 Tọa đàm về:</p> <p>+ Xây dựng, sản xuất và phát sóng Tọa đàm 01 với chủ đề: Truyền thông về công tác phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác phù hợp trong tình hình mới; Nội dung 02 phóng sự phát trong tọa đàm: Công tác phòng chống COVID-19 hoặc các dịch bệnh khác tại các cơ sở y tế.</p> <p>+ Xây dựng, sản xuất và phát sóng Tọa đàm 02 với chủ đề: Truyền thông về Cải cách thủ tục hành chính trong ngành y tế; Nội dung 02 phóng sự phát trong tọa đàm: Công tác cải cách hành chính tại Bộ Y tế và các cơ sở y tế công lập</p> <p>- 02 Phóng sự tài liệu về:</p> <p>+ Xây dựng, sản xuất và phát sóng Phóng sự tài liệu 01 với chủ đề: truyền thông về phát triển và ứng dụng truyền thông trong</p>	<p>02 Tọa đàm và 04 phóng sự trong Tọa đàm (02 phóng sự/Tọa đàm), 02 phóng sự tài liệu và 02 phóng sự</p>	<p>Mỗi phóng sự và tọa đàm phải được xây dựng, sản xuất và phát sóng đảm bảo các yêu cầu cụ thể như sau:</p> <p>1. Tọa đàm</p> <p>- Thời lượng: Khoảng 25-30 phút/Tọa đàm và khoảng 2,5 phút/phóng sự phát trong tọa đàm</p> <p>- Khung giờ phát sóng dự kiến: 06h-08h; 11h00-13h00; 20h00-22h00.</p> <p>- Tần suất phát sóng: 01 lần/01 Tọa đàm.</p> <p>- Thời gian thực hiện và phát sóng: Quý III-IV/2023.</p> <p>- Kênh phát sóng: Truyền hình Quốc hội Việt Nam</p> <p>2. Phóng sự tài liệu</p> <p>- Thời lượng: Khoảng 15 phút/phóng sự tài liệu.</p> <p>- Khung giờ phát sóng dự kiến: 06h-08h; 11h00-13h00; 20h00-22h00.</p> <p>- Tần suất phát sóng: 01 lần/01 phóng sự tài liệu.</p> <p>- Thời gian thực hiện và phát sóng: Quý III-IV/2023.</p> <p>- Kênh phát sóng: Truyền hình Quốc hội Việt Nam</p> <p>3. Phóng sự</p> <p>- Thời lượng: Khoảng 2,5 phút/phóng sự.</p> <p>- Khung giờ phát sóng dự kiến: 06h-08h; 11h00-13h00; 20h00-22h00.</p> <p>- Tần suất phát sóng: 01 lần/01 phóng sự.</p> <p>- Thời gian thực hiện và phát sóng: Quý III-IV/2023.</p> <p>- Kênh phát sóng: Truyền hình Quốc hội Việt Nam</p>	<p>02 Tọa đàm và 04 phóng sự trong Tọa đàm, 02 phóng sự tài liệu và 02 phóng sự được xây dựng, sản xuất và phát sóng trên kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam</p>

<p>sự phát triển của ngành y tế</p> <p>+ Xây dựng, sản xuất và phát sóng Phóng sự tài liệu 02 với chủ đề: Truyền thông về ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác khám bệnh chữa bệnh</p> <p>- 02 Phóng sự về:</p> <p>+ Xây dựng, sản xuất và phát sóng Phóng sự 01 với chủ đề: Truyền thông về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế</p> <p>+ Xây dựng, sản xuất và phát sóng Phóng sự 02 với chủ đề: Truyền thông về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế</p>			
<p>2</p> <p>Truyền thông về chính sách công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam, nội dung cụ thể như sau:</p> <p>- 02 Tọa đàm về:</p> <p>+ Xây dựng, sản xuất và phát sóng tọa đàm 01 với chủ đề: Truyền thông về những chính sách về hỗ trợ cán bộ y tế trong tình hình mới; Nội dung 02 phóng sự phát trong tọa đàm: Hỗ trợ chính sách cho cán bộ y tế tại các cơ sở y tế.</p>	<p>02 Tọa đàm và 04 phóng sự trong Tọa đàm (02 phóng sự/Tọa đàm), 02 phóng sự tài liệu</p>	<p>Mỗi phóng sự và tọa đàm phải được xây dựng, sản xuất và phát sóng đảm bảo các yêu cầu cụ thể như sau:</p> <p>1. Tọa đàm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời lượng: Khoảng 25-30 phút/Tọa đàm và khoảng 2,5 phút/phóng sự phát trong tọa đàm - Khung giờ phát sóng dự kiến: 06h-08h; 11h00-13h00; 20h00-22h00. - Tần suất phát sóng: 01 lần/01 Tọa đàm. - Thời gian thực hiện và phát sóng: Quý III-IV/2023. - Kênh phát sóng: Truyền hình Quốc hội Việt Nam <p>2. Phóng sự tài liệu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời lượng: Khoảng 15 phút/phóng sự tài liệu. - Khung giờ phát sóng dự kiến: 06h-08h; 11h00-13h00; 20h00-22h00. 	<p>02 Tọa đàm và 04 phóng sự trong Tọa đàm (02 phóng sự/Tọa đàm), 02 phóng sự tài liệu được xây dựng, sản xuất và phát sóng trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam</p>

	<p>+ Xây dựng, sản xuất và phát sóng tọa đàm 02 với chủ đề: Truyền thông về việc Triển khai Luật Khám bệnh chữa bệnh tại các cơ sở y tế; Nội dung 02 phóng sự phát trong tọa đàm: Triển khai Luật khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập</p> <p>- 02 Phóng sự tài liệu về:</p> <p>+ Xây dựng, sản xuất và phát sóng Phóng sự tài liệu 01 với chủ đề: Truyền thông về đảm bảo thuốc và trang thiết bị tại các cơ sở y tế theo Nghị quyết của Chính phủ</p> <p>+ Xây dựng, sản xuất và phát sóng Phóng sự tài liệu 02 với chủ đề: Truyền thông về công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả</p>		<p>- Tần suất phát sóng: 01 lần/01 phóng sự tài liệu.</p> <p>- Thời gian thực hiện và phát sóng: Quý III-IV/2023.</p> <p>- Kênh phát sóng: Truyền hình Quốc hội Việt Nam</p>	
3	<p>Truyền thông về công tác y tế trên Truyền hình Quốc hội</p>		<p>1. Yêu cầu khác của gói thầu:</p> <p>- Kịch bản các sản phẩm truyền thông phải được chủ đầu tư hoặc người được chủ đầu tư ủy quyền phê duyệt chuyên môn trước khi sản xuất để đảm bảo tính nhất quán và chính xác.</p> <p>- Chất lượng nội dung sản phẩm: Tất cả các sản phẩm truyền thông phải được chủ đầu tư hoặc người được chủ đầu tư ủy quyền kiểm duyệt trước khi phát sóng.</p> <p>- Nghiệm thu sản phẩm: Sản phẩm phải được chủ đầu tư hoặc người được chủ đầu tư ủy quyền nghiệm thu trước khi phát sóng.</p>	

- Tất cả các sản phẩm truyền thông của gói thầu thuộc bản quyền của Chủ đầu tư. Chủ đầu tư được quyền sử dụng các sản phẩm truyền thông để đăng với mục đích truyền thông khác.

- Nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho bên mời thầu lịch phát sóng sản phẩm trước ít nhất 01 ngày và gửi đường link đài truyền hình đã phát sóng sản phẩm cho bên mời thầu sau khi sản phẩm được phát sóng.

- Bàn giao sản phẩm: Sản phẩm sau khi được nghiệm thu, phát sóng cần được sao chép sang ít nhất 03 đĩa DVD hoặc USB chuyển lại cho bên mời thầu lưu giữ và sử dụng trong các hoạt động truyền thông khác.

- Chất lượng: Được sản xuất bằng công nghệ hiện đại, chất lượng full HD, âm thanh trung thực, hình ảnh rõ nét, đảm bảo đủ tiêu chuẩn phát sóng của Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

2. Nhân lực chủ chốt của gói thầu: Nhà thầu phải đáp ứng tất cả các yêu cầu về nhân sự chủ chốt như sau:

- ***Biên tập viên:*** 01 cán bộ tốt nghiệp đại học trở lên trong lĩnh vực báo chí, truyền hình, điện ảnh, có số năm kinh nghiệm tối thiểu (Theo bằng ĐH) 05 năm trở lên; Kinh nghiệm trong các công việc tương tự 03 năm trở lên

- ***Đạo diễn:*** 01 cán bộ tốt nghiệp đại học trở lên trong lĩnh vực báo chí, truyền hình, điện ảnh, có số năm kinh nghiệm tối thiểu (Theo bằng ĐH) 05 năm trở lên; Kinh nghiệm trong các công việc tương tự 03 năm trở lên

3. Yêu cầu về cơ sở vật chất thiết bị:

Nhà thầu phải có máy quay phim chuyên dụng hình ảnh full HD, độ phân giải đạt 4K: tối thiểu 01 chiếc.

PHỤ LỤC 11**GÓI THẦU SỐ 21: Truyền thông về công tác y tế và chính sách công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trên Báo Nhân dân***(Kèm theo công văn số /VPB9 ngày tháng năm 2023)*

TT	Nội dung truyền thông	Số lượng	Yêu cầu	Kết quả đầu ra
1	<p>Truyền thông về công tác y tế trên Báo Nhân dân, nội dung tuyên truyền cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tăng cường truyền thông về những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở các cấp, cơ quan, đơn vị ngành Y tế. - Tiếp tục tập trung truyền thông về công tác phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác phù hợp trong tình hình mới; - Truyền thông giáo dục y đức, y nghiệp, phát động, triển khai phong trào thi đua yêu nước, rèn luyện y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, nhân viên y tế. - Tăng cường truyền thông và biểu dương, nhân rộng các tập thể điển hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, người tốt việc tốt trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đặc biệt quan tâm khen thưởng những người lao động, người làm trực tiếp tại các cơ sở y tế; - Truyền thông về các thành tựu, tiến bộ y học của ngành y tế trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của y tế Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. - Truyền thông về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, năng lực quản trị bệnh viện; cải cách thủ tục hành chính; an toàn thực phẩm; quản lý môi trường y tế; quản lý dược; quản lý trang thiết bị y tế; bảo hiểm y tế; dân số; sức khỏe bà mẹ và trẻ em; đổi mới giáo dục và đào tạo nhân lực y tế; ứng dụng công nghệ khoa học hiện đại trong nghiên cứu và điều trị y khoa; ứng dụng công nghệ thông tin trong 	20 bài, 48 tin và 26 ảnh	<p>Mỗi tin, bài, ảnh được xây dựng và đăng tải phải đảm bảo các yêu cầu cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thể loại: Bài viết - Dung lượng tối thiểu từ 500-700 từ trở lên 2. Thể loại: Tin - Dung lượng tối thiểu từ 150 từ trở lên 3. Thể loại: Ảnh minh họa phù hợp với nội dung tin, bài. 4. Thời gian đăng tải: Quý III+IV/2023 5. Đăng tải trên: Báo Nhân dân (Bản in hoặc Bản điện tử: www.nhandan.vn) 	20 bài, 48 tin và 26 ảnh được xây dựng và đăng tải trên Báo Nhân dân (Bản in hoặc Bản điện tử: www.nhandan.vn);

TT	Nội dung truyền thông	Số lượng	Yêu cầu	Kết quả đầu ra
	lĩnh vực y tế; truyền thông về vai trò của Y học cổ truyền trong công tác khám, chữa bệnh hiện nay...			
2	<p>Truyền thông về chính sách công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trên Báo Nhân dân, nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tập trung truyền thông về các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực y tế; - Truyền thông về các chính sách mới được ban hành: Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Nghị quyết số 80/2023/QH15 của Quốc hội; Nghị định số 095/NĐ-CP ngày 15/11/2022, Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 05/11/2022 của Chính phủ, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 098/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và các văn bản về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân khác... - Truyền thông về công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đề xuất các chính sách nâng cao chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế theo đúng tinh thần Nghị quyết số 46-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; - Công tác triển khai và nội dung về các Luật, Chương trình, Đề án, văn bản mà Bộ Y tế đầu mối xây dựng, cụ thể: hoàn thiện các dự án Luật như Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), Luật Dược (sửa đổi), Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật phòng bệnh, Luật Thiết bị y tế, Luật Dân số,... - Công tác phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các chính sách: phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tham mưu Chính phủ sửa đổi Luật Đấu thầu, Luật Giá và các Thông tư liên quan để tạo điều kiện 	27 bài, 23 tin và 30 ảnh	<p>Mỗi tin, bài, ảnh được xây dựng và đăng tải phải đảm bảo các yêu cầu cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thể loại: Bài viết - Dung lượng tối thiểu từ 500-700 từ trở lên 2. Thể loại: Tin - Dung lượng tối thiểu từ 150 từ trở lên 3. Thể loại: Ảnh minh họa phù hợp với nội dung tin, bài. 4. Thời gian đăng tải: Quý III+IV/2023 5. Đăng tải trên: Báo Nhân dân Báo Nhân dân (Bản in hoặc Bản điện tử: www.nhandan.vn) 	27 bài, 23 tin và 30 ảnh được xây dựng và đăng tải trên Báo Nhân dân (Bản in hoặc Bản điện tử: www.nhandan.vn)

TT	Nội dung truyền thông	Số lượng	Yêu cầu	Kết quả đầu ra
	thuận lợi cho công tác mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế,...			
3	Truyền thông về công tác y tế trên Báo Nhân dân		<p>Yêu cầu về nhân lực chủ chốt của gói thầu: Nhà thầu phải đáp ứng tất cả các yêu cầu về nhân sự chủ chốt như sau:</p> <p>- Biên tập viên: 01 cán bộ tốt nghiệp đại học trở lên trong lĩnh vực báo chí có số năm kinh nghiệm tối thiểu (Theo bằng ĐH) 05 năm trở lên; Kinh nghiệm trong các công việc tương tự 03 năm trở lên</p> <p>- Phóng viên: 01 cán bộ tốt nghiệp đại học trở lên trong lĩnh vực báo chí có số năm kinh nghiệm tối thiểu (Theo bằng ĐH) 05 năm trở lên; Kinh nghiệm trong các công việc tương tự 03 năm trở lên</p>	

PHỤ LỤC 12**GÓI THẦU SỐ 22: Truyền thông về công tác y tế trên Truyền hình Nhân dân**
(Kèm theo công văn số /VPB9 ngày tháng năm 2023)

TT	Nội dung truyền thông	Số lượng	Yêu cầu	Kết quả đầu ra
1	<p>Truyền thông về công tác y tế trên kênh Truyền hình Nhân dân, nội dung cụ thể Tọa đàm và các phóng sự trong Tọa đàm như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng, sản xuất và phát sóng 01 Tọa đàm với chủ đề về nội dung: Truyền thông về công tác phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19 hoặc các dịch bệnh khác phù hợp trong tình hình mới. - Xây dựng, sản xuất 02 Phóng sự phát trong Tọa đàm về nội dung: Công tác phòng chống COVID-19 hoặc các dịch bệnh khác tại các cơ sở y tế. 	01 Tọa đàm và 02 phóng sự trong Tọa đàm	<p>Mỗi phóng sự và tọa đàm phải được xây dựng, sản xuất và phát sóng đảm bảo các yêu cầu cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời lượng: Khoảng 25-30 phút/Tọa đàm; phóng sự trong tọa đàm thời lượng khoảng 2,5 phút/phóng sự. - Khung giờ phát sóng dự kiến: 08h00-11h00, 14h00-16h00, 20h00-22h00. - Tần suất phát sóng: 01 lần/01 Tọa đàm. - Thời gian thực hiện và phát sóng: Quý III-IV/2023. - Kênh phát sóng: Kênh Truyền hình Nhân dân. 	01 Tọa đàm và 02 phóng sự trong Tọa đàm được xây dựng, sản xuất và phát sóng trên Kênh Truyền hình Nhân dân